

## ชงกรม.ต้นศก.ตะวันออก พณ.เผยส่งออกสื่อพื้นตัว เซ็นทรัลหาคใหญ่ปิดถาวร

ระยองชง กรม.ลัญจกร  
กระตุ้นเศรษฐกิจภาค  
ตะวันออก ‘สุริยะ’ เล็ง  
ชง กรม.ลดภาษีเงินได้  
ซีอีอียนต์  
(อ่านต่อหน้า 8)

### ต่อจากหน้า 1

### เซ็นทรัลหาคใหญ่

#### นายกฯเปิดมอเตอร์เวย์พญา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียนมผ่านทางอุตะเกา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดการให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ส่วนต่อขยายช่วงพญา-มาบตาพุด โดยนายกรัฐมนตรีทำพิธีกดปุ่มเปิดด่านมอเตอร์เวย์พญา-มาบตาพุด ขาเข้า มีการปล่อยขบวนรถยนต์ 100 คันแรกเข้ากรุงเทพมหานคร พร้อมกล่าวว่า เส้นทางสายนี้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายประวัติศาสตร์สายแรกของประเทศไทยเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ตลอดจนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม เขตพื้นที่ผลิตสินค้าการเกษตร และสินค้าประมงของประเทศ เป็นเส้นทางหลักที่มีความสำคัญต่อระบบคมนาคมขนส่งระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะภาคการส่งออกเชื่อมโยงไปสู่ประตูการค้าระหว่างประเทศ และยังพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออกไปสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รวมทั้งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการวางแผนงบประมาณ การบริหารราชการแผ่นดิน ต้องจัดระเบียบการจ่ายงบประมาณ ต้องทำต่อเนื่องเชื่อมโยง สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม และขยายโอกาสการค้าและการลงทุน กระจ่ายรายได้สู่ท้องถิ่น กระตุ้นการท่องเที่ยวมาตรฐานสากล เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาการเดินทาง ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

#### ‘สาริต’ชงกรม.ต้นศก.ตะวันออก

ที่จังหวัดระยอง นายสาริต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ ส.ส.จ.ระยอง เปิดเผยว่า การประชุม กรม.ลัญจกรที่ จ.ระยอง ภาครัฐและเอกชนนำเสนอโครงการต่อที่ประชุมกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ก่อนจะเสนอ กรม. วันอังคารที่ 25 ส.ค.นี้ โครงการต่างๆ แบ่งเป็นกลุ่มท่องเที่ยว การเกษตร สาธารณสุข เป็นสิ่งที่เมื่อมีการประชุม กรม.ลัญจกรพื้นที่ใด รัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้ในกลุ่มพื้นที่นำเสนอโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำ

#### เสนอลดภาษีเงินได้กระตุ้นซีอีอียนต์

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ที่ จ.ระยอง เพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ลัญจกรกลุ่มภาคตะวันออก 1 ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี (กลุ่มจังหวัดอีอีซี) วันที่ 24-25 สิงหาคม ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะรายงานภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ภาพรวมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเตรียมเสนอให้พิจารณามาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้ซีอีอียนต์ใหม่หรือมาตรการอื่นๆ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ และรักษาฐานการผลิตรถยนต์ในไทยและรองรับลัญจกรยานยนต์ใหม่ที่คาดว่าจะอุตสาหกรรมยานยนต์ภาพรวมจะเริ่มฟื้นตัวในปี 2564

นายสุริยะกล่าวว่า นอกจากนี้ จะเสนอ กรม. ให้อนุมัติก่อสร้างโครงการพัฒนามอเตอร์อุตสาหกรรม สมาร์ท ปาร์ค ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมมาบตาพุด จ.ระยอง พื้นที่โครงการประมาณ 1,383.76 ไร่ หากอนุมัติคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาส 2 ปี 2564 เปิดดำเนินการได้ไตรมาส 1 ปี 2567 จะใช้เงินลงทุนระยะแรก 2,480.73 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 7,459 คน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่ประมาณ 1,342,620,000 บาทต่อปี

#### หนุนมิตซูบิชิลงทุนรถไฟฟ้า

นายสุริยะกล่าวว่า จากการเดินทางเยี่ยมชมศูนย์การผลิตหมอบังของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส

ประเทศไทย ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งมีแผนจะผลิตรถมิตซูบิชิ เอทแลนเดอร์ พีเอชอีวี ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริดที่ผลิตออกมามีรุ่นครั้งแรก คาดว่าจะเปิดตัวในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ล่าสุดมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่เกี่ยวกับบีโอไอที่ทางมิตซูบิชิจะขอปรับเปลี่ยน ดังนั้น จะนำเสนอ กรม.ครั้งนี้เพื่อพิจารณาว่าจะช่วยเหลืออย่างไร ทั้งนี้ มิตซูบิชิมีงบวางปี 2564 ตลาดรถยนต์จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวจึงมีแผนลงทุนไว้ตั้งแต่ปี 2564 มูลค่า 20,000 ล้านบาท ทั้งโรงงานสี 7,500 ล้านบาท และโครงการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบอีก 1.3 หมื่นล้านบาท

#### เซ็นทรัลหาคใหญ่ปิดถาวร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาคใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณถนนเสนาหามุขสรณ์ใจกลางเมืองหาคใหญ่ ปิดตัวลงอย่างถาวรและเป็นทางการแล้วในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 หลังจากเปิดดำเนินการมา 26 ปี ตั้งแต่ปี 2537-2563 เป็นห้างเซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้ และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเครือเซ็นทรัล บรรยายกาศที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาคใหญ่ พนักงานและร้านค้าต่างๆ ในห้าง อยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่และขนอุปกรณ์ออกจากห้าง หลังจากจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย บิ๊ก เคลียแรนซ์ เซล วันที่ 10 กรกฎาคม-23 สิงหาคมที่ผ่านมา การปิดตัวของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาคใหญ่ เพื่อเปลี่ยนธุรกิจใหม่กลายเป็นโรงแรมแทน จะย้ายห้างเซ็นทรัลหาคใหญ่ไปรวมกับห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาคใหญ่ ถนนกาญจนวนิชย์แทน

น.ส.พรรณวิษา ชูชื่นฐานิส เจ้าของธุรกิจร้านนวดเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ทำธุรกิจคู่กับห้างเซ็นทรัลหาคใหญ่มาตั้งแต่ห้างเปิดใหม่ๆ ที่ผ่านมามีลูกค้าได้พึ่งพาอาศัยลูกค้ามาเดินห้างแวะมาใช้บริการที่ร้าน แต่เมื่อปิดตัวลง รู้สึกใจหาย ยิ่งทำให้ธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวยานนี้ซบเซาอีก หลังจากกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ละวันแทบไม่มีลูกค้า

นายประเทือง ศิลภาพรหม อาชีพขับรถตุ๊กตุ๊ก



คิวหน้าห้างเซ็นทรัลหัดใหญ่มาตั้งแต่ยุคแรกๆ กล่าวไว้ เมื่อก่อนห้างแห่งนี้คึกคักมาก บรรดา รดตึกตึกมีรายได้จากลูกค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว ต่างชาติ ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ เดินทาง มาท่องเที่ยวช้อปปิ้งในห้างและใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก เมื่อห้างปิดตัวลงกระทบกับคนขับรถตุ๊กตุ๊ก เพราะ ไม่มีลูกค้า ยิ่งช่วงนี้ลำบากมาก แต่ร้านแทบไม่มี รายได้ เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวจากปัญหาโควิด-19 แต่ต้องผ่อนรถเดือนละ 5,000 บาท

## ส่งออกค.ค.-11.37%ผ่านจุดต่ำสุด

ที่กระทรวงพาณิชย์ น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขส่งออก และนำเข้าเดือนกรกฎาคม 2563 ว่าการส่งออก มีมูลค่า 18,819.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดลบ 11.37% เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การนำเข้ามีมูลค่า 15,476.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดลบ 26.38% จึงเกินดุลการค้า 3,343.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ภาพรวม 7 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกมีมูลค่ารวม 133,162.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดลบ 7.22% การนำเข้ามีมูลค่ารวม 119,118.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดลบ 14.69% และเกินดุลการค้า 14,044.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม คิดลบ 10.9% สินค้าอุตสาหกรรม ลบ 10.3% ทั้งนี้ เมื่อหักทองคำ น้ำมัน การส่งออก คิดลบ 13%

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า การส่งออกของไทย เดือนกรกฎาคม 2563 มีการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น หลังผ่านจุดต่ำสุดในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ที่ติดลบ 23% สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกเดือน กรกฎาคมหดตัวน้อยลง การส่งออกทั้งรายสินค้า และรายตลาดต่างประเทศส่งสัญญาณฟื้นตัวที่ดี โดยการส่งออกรายสินค้ายังขยายตัวต่อเนื่อง 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.สินค้าอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม ทุ่นการประมง สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และอาหารสัตว์เลี้ยง 2.สินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เตาอบ ไมโครเวฟ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า และ โซลาร์เซลล์ 3.สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น ถุงมือยาง และ 4.สินค้าแก๊สแก๊วและลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจ เช่น ทองคำ เป็นต้น

## ตลาดส่งออกส่งสัญญาณฟื้นตัว

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า สำหรับการส่งออกราย ตลาด มูลค่าการส่งออกเกือบทุกตลาดหดตัวใน อัตราที่น้อยลง สะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป หลังจากประเทศคู่ค้าหลายประเทศ สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ได้ และมีการผ่อนคลายมาตรการล็อก

ดาวน์ประกอบกับใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการส่งออกไปตลาดสหรัฐยังคงขยายตัวใน ระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17.8% ขณะที่ การส่งออกไปจีนกลับมาหดตัวเล็กน้อย เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากการระงับการนำเข้า รวมทั้งปัญหา อุทกภัยในแหล่งการผลิตสำคัญอย่างมณฑลหูหนาน

“สถิติทางการค้าหลายตัวชี้ให้เห็นว่าการค้า โลกเริ่มมีพัฒนาการและสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นจาก ช่วงไตรมาส 2 คาดว่าเป็นจุดต่ำสุดแล้ว เป็น สัญญาณดีต่อการส่งออกไทย อาทิ สถิติการขนส่ง ที่ฟื้นตัวต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สะท้อนเที่ยวบินพาณิชย์ขนส่งสินค้า และสถิติการใช้ท่าเรือขนส่งสินค้าที่ผ่านจุดต่ำสุดและมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น 2 เดือนแล้ว ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค การผลิตโลกและภูมิภาครวมถึงไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ไกล่เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิดระบาด ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าส่งออกของโลกเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 46.9 สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สัญญาณการ ฟื้นตัวของยอดขายรถยนต์ในสหรัฐ จีน และยุโรป ตะวันตก และการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ช่วยกระตุ้นให้การใช้จ่ายของประชาชนฟื้นตัวอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป โดยเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นบาง ประเทศช่วยสนับสนุนกำลังซื้อและความต้องการ สินค้าไทย” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

## คาดส่งออกปี'63ติดลบ8-9%

“หากการส่งออกได้มูลค่าเกิน 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน จะทำให้การส่งออกทั้ง ปี 2563 ติดลบ 8-9% โดยติดลบ 8% เฉลี่ยต่อ เดือนต้องส่งออก 18,888 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าทั้งปี 226,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากติดลบ 9% เฉลี่ยต่อเดือนต้องส่งออก 18,681 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และมีมูลค่าทั้งปี 224,105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีปัจจัยที่พึงระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด คือภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากผลกระทบ ของโควิด-19 ยังระบาด และความเสี่ยงของ การปิดประเทศจากการแพร่ระบาดระลอกสอง, ความผันผวนของค่าของเงินบาทที่มีทิศทางแข็ง ค่า, ราคาน้ำมันอยู่ระดับต่ำ, ความขัดแย้งทาง ภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม สงครามการค้าสหรัฐ กับจีนที่ใช้เรื่องภาษีมาโต้ตอบกันคงลดลง แต่ต้อง จับตาเรื่องภาคลงทุน และการนำเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบเพื่อผลิตของไทยหดตัวเกินส่งออกอาจ มีผลต่อการลงทุนในอนาคต” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

## วอนรัฐประคองธุรกิจจนมีวัคซัน

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งออก สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวถึง กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ และทบทวนโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

การเอสเอ็มให้เข้าถึงสินเชื่อตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ เอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 พ.ศ.2563 วงเงิน 5 แสนล้านบาท ว่า การปลดล็อกดังกล่าวเป็นเรื่องที่เอกชนเสนอ แนะนำโดยตลอด ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่จะดีกว่านี้ ถ้าสามารถทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้า ถึงแหล่งเงินได้จริง เพราะจะช่วยให้เกิดปัญหาการ ปิดกิจการ เชื่อมโยงถึงเรื่องการจ้างแรงงานให้อยู่ ได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อีกด้วย

นายวิศิษฐ์กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการที่มี การปลดล็อกแล้วมองว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น คือ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ ซอฟต์โลน พลัส ที่เป็น โครงการใหม่ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 34,700 ราย เฉลี่ยรายละ 1.64 ล้านบาท ที่สำคัญบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อวงเงินโครงการ รวม 57,000 ล้านบาท ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 8 ปี โดยการค้ำประกันจะเริ่มต้นในปีที่ 3

“การเพิ่มระยะเวลาในการค้ำประกันของ บสย. เป็น 8 ปี จากเดิมที่มีการค้ำประกันเพียง 2 ปี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะมองว่าการค้ำประกัน 2 ปี ลูกหนี้ที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถ ชำระหนี้ทัน เนื่องจากปัจจุบันกำลังซื้อตกลงเกือบ ทุกอุตสาหกรรม แต่มองว่าโครงการนี้จะช่วยให้ ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มาก ขึ้นแน่นอน” นายวิศิษฐ์กล่าว และว่า แม้ว่าจะมี มาตรการสินเชื่อออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพิ่มเติมแล้ว แต่ยังคงประคองธุรกิจที่ทนพิษ ภัยแผลไม่ไหว โดยเฉพาะภาคบริการที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ภาครัฐ ต้องหาแนวทางการประคองให้ธุรกิจเหล่านี้อยู่ต่อไป ได้จนถึงช่วงหลังโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่าภาคธุรกิจจะ กลับมาฟื้นตัวได้ต่อเมื่อมีวัคซันเท่านั้น ดังนั้น จึง ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป และหวังว่ารัฐบาล จะมีมาตรการช่วยเหลือไม่ให้เกิดการว่างงานมาก ขึ้นกว่านี้อีกด้วย